

รองนายก ฯ สุวัจน์ เปิดงานเกษตรแฟร์
"เกษตรศาสตร์ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร"

วันที่ 27 มกราคม 2549 เวลา 16.00 น. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2549 "เกษตรศาสตร์ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวว่า เมื่อปี 2491 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในขณะนั้น ได้ร่วมกันจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2491 ใช้ชื่องานว่า "งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน" จนถึงปี พ.ศ. 2505 ได้มีการรื้อฟื้นให้จัดงานขึ้นใหม่ โดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีงานลีลาศได้รุ่ง และในตอนเช้าจัดให้มีตลาดนัดย่อย ๆ ขึ้น เพื่อให้ผู้มาเที่ยวงานได้ซื้อผลิตผลทางการเกษตร ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ต่อมาในปี 2510 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดงานขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เปลี่ยนชื่องานเป็น "งานวันเกษตรแห่งชาติ" ก็ได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานตลอดมา จนถึงปี พ.ศ. 2528 จึงได้กระจายการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติไปยังภาคต่าง ๆ ที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ สลับกับส่วนกลาง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีเว้นปี งานเกษตรแฟร์ จึงเริ่มตั้งแต่ปี 2529

ในปี 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเกษตรแฟร์ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2549 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี "เกษตรศาสตร์ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" โดยจะเน้นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ จากทุกสาขาวิชาการของ มก. ที่ได้ศึกษา วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้นขึ้นมา ถ่ายทอดให้ประชาชน เกษตรกรนำไปประยุกต์และปรับใช้ในการประกอบอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รูปแบบของการจัดงานเกษตรแฟร์ ปีนี้ ประกอบด้วยนิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2549" ซึ่งมี 3 ส่วนคือ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ : "60 ปีครองราชย์" เป็นการเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนองพระราชดำริ ในโครงการต่าง ๆ อาทิ "พอหลวง" กับการพัฒนาเกษตรที่สูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การตรวจหาเครื่องหมายดีเอ็นเอของสุนัขสายพันธุ์ไทย การพัฒนาน้ำเชื้อแช่แข็งสุนัข นิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่น 4 เรื่อง และนิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" จำนวน 141 เรื่อง โดยแบ่งเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ กลุ่มสังคม กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มคลินิกบริการวิชาการ

นอกจากนี้ยังมีการประกวดสุนัขอัจฉริยะ แมวชิงถ้วยพระราชทาน การแข่งขัน การอบรม การสาธิต โครงการเกษตรฯ รวมใจหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด การออกร้านแสดงสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตลาดนัดต้นไม้ **KU Outlet** ตลาดนัดสัตว์เลี้ยง ตลาดนัดสินค้าเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคและร้านค้า ร้านอาหารของชมรม สโมสรนิสิต

จากนั้น นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ได้กดปุ่มแพรคูลัมป้ายเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2549 “เกษตรศาสตร์ เทิดไถ่ กษัตริย์เกษตร” และชมนิทรรศการ “บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”